

Số: /CT-UBND

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2024

CHỈ THỊ

Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP).

Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, đến nay các Sở, ban, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành một số nội dung trọng tâm của Đề án 06/CP; Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, cấp thôn đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đặc biệt lực lượng Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện,..., góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn và những kết quả đạt được của các Sở, ban, ngành, địa phương thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, một số nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ cần có những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ kịp thời như: Việc số hóa dữ liệu hộ tịch; số hóa dữ liệu đất đai; phương án phòng, chống mã độc tập trung bảo đảm đúng tiêu chuẩn an ninh, an toàn hệ thống thông tin; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh,...

Xác định Đề án 06/CP là đề án lớn, mang tầm quốc gia, việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo thuận lợi cho việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác an sinh xã hội, phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử,... trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; phát huy vai trò, gắn với trách nhiệm của Người đứng đầu, Thủ trưởng các cơ

quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP, với tinh thần chủ động, khẩn trương **“chỉ bàn làm, không bàn lùi”**; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, vừa là mục tiêu, đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số, kết quả đạt được phải Thực chất - Hiệu quả.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời có những giải pháp tháo gỡ, khắc phục ngay một số tồn tại, vướng mắc, một số nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ như: *Việc số hóa dữ liệu hộ tịch; số hóa dữ liệu đất đai; phương án phòng, chống mã độc tập trung bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình,...*, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

3. Duy trì quyết tâm chính trị cao và bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ Tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương. Quán triệt tinh thần **“Chủ động, sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, hiệu quả”**, **“Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”**. Tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp,... về chuyển đổi số nói chung, Đề án 06/CP nói riêng. Phải xác định việc thực hiện Đề án 06/CP là **trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý**, quán triệt phương châm **“pháp luật đi trước một bước và có tính dự báo”**, bảo đảm các bước đi mới của Đề án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tiếp tục rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an. Trước mắt, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai phương án phòng, chống mã độc tập trung bảo đảm đúng tiêu chuẩn an ninh, an toàn hệ thống thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành **trong tháng 11/2024** và duy trì thường xuyên trong những năm tiếp theo.

b) Chú trọng đào tạo con người về nghiệp vụ, gắn liền với công nghệ; bố trí cán bộ, công chức,... đúng chuyên ngành đào tạo; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức,... khi chuyển đổi từ các nhiệm vụ thủ công sang thực hiện quy trình điện tử, bảo đảm cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Chuyển đổi số, Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; trước mắt cân đối, tham mưu bố trí kinh phí cho các Sở, ban, ngành khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: Việc số hóa dữ liệu hộ tịch; số hóa dữ liệu đất đai; phương án phòng, chống mã độc tập trung bảo đảm an ninh an toàn hệ thống.

6. Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất chính sách giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh (*bổ sung thêm các thủ tục hành chính được giảm phí, lệ phí hoặc điều chỉnh giảm hơn nữa phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh*), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2024, để khuyến khích hơn nữa tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

7. Sở Nội vụ

a) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, nghiên cứu cơ chế đặc thù để thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, gắn với trách nhiệm của người được hưởng chính sách.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thành dự án “Xây dựng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận” và triển khai thực hiện theo quy định.

8. Công an tỉnh

a) Xác định dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, là tài nguyên đặc biệt, việc bảo đảm “**đúng, đủ, sạch, sống**” có ý nghĩa sống còn, cần phải được duy trì thường xuyên, quyết liệt. Các dữ liệu chuyên ngành khác cũng phải được bổ sung, cập nhật theo nguyên tắc “**đúng, đủ, sạch, sống**”, kết nối với nhau đồng bộ, thống nhất. Từ dữ liệu dân cư, mở rộng kết nối, chia sẻ với các ngành để làm giàu dữ liệu phục vụ quản trị thông minh và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh. Đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ phát triển công dân số, xã hội số, Chính phủ số trên địa bàn tỉnh và hoàn thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai tác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

b) Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Căn cước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3189/UBND-TCĐ ngày 15/7/2024.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị và tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2024 và những năm tiếp theo.

9. Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

a) Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết 53 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06/CP.

b) Tập trung, đẩy mạnh thực hiện công tác cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài

liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung đẩy mạnh tiến độ hoàn thành công tác số hóa dữ liệu các ngành theo lộ trình Đề án 06/CP và duy trì trong những năm tiếp theo; trong đó nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là đẩy mạnh tiến độ hoàn thành công tác số hóa hồ sơ tịch **trong năm 2024**, hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai **trong năm 2025**,...

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương; trong đó, sự tham gia tích cực của tổ chức, doanh nghiệp, người dân là yếu tố quyết định; sự hành động đồng bộ của các Sở, ban, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của Chuyển đổi số trên cơ sở phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử và trong triển khai, thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, thường xuyên động viên lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP.

d) Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình của Đề án 06/CP bảo đảm hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu triển khai 19 mô hình của Thành phố Hà Nội và các mô hình mới của Đề án 06/CP phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Trước mắt, ưu tiên triển khai thực hiện có hiệu quả 25/44 mô hình đã đăng ký triển khai trong năm 2024, nhất là một số mô hình mới, như: Thí điểm mô hình Camera AI tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, mô hình Kiosk y tế thông minh, mô hình triển khai Sổ sức khỏe điện tử và mô hình cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID,...

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Căn cước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử Mức 2 (*năm 2024, phấn đấu đạt 65%; đến năm 2025, phấn đấu đạt 100% công dân có tài khoản Định danh điện tử Mức 2*) phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, thực hiện nhu cầu giao dịch của công dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công phục vụ xác thực, giao dịch trên môi trường điện tử hiệu quả.

10. Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội, đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP, thúc đẩy Chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng Chuyển đổi số cho đoàn viên, hội viên để làm hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tiếp cận thực hiện Chuyển đổi số, thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các nội dung của Đề án 06/CP; nghiên cứu phát động phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm số hóa có ích cho xã hội.

11. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền thường xuyên và toàn diện về các nội dung của Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, kết quả thực hiện Cải cách

hành chính, Chuyển đổi số và các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, những tiện ích của tài khoản Định danh điện tử nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo hội viên tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân về các nội dung Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức cùng với địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này; báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các thành viên Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, HCQT, TTPVHCC;
- Lưu: VT, TCD. QMT

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam